

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง				หน้าที่ :...๑.../...๒....
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
<p>แผนที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตร โครงการ การขับเคลื่อน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในภาค การเกษตร กิจกรรม การขับเคลื่อน การดำเนินงานของศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร</p>	<p>บุคลากรของสำนักส่งเสริม และพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้เรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงภาค การเกษตร และมีองค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร</p>	<p>ระดับความสำเร็จการ ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงภาค การเกษตร ของสำนัก ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง</p>	<p>๑. ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากรในองค์กรทุก ส่วนมีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงภาค การเกษตร ๒. มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร จำนวน ๓ เรื่อง</p>	<p>การขับเคลื่อนการดำเนินของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร</p>
<p>แผนที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ กระบวนการทำงาน โครงการ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านสารสนเทศ กิจกรรม การพัฒนา Web Site ของสำนัก ส่งเสริมและพัฒนากิจการ เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัด ระยอง</p>	<p>Web site ของสำนักส่งเสริม และพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง เป็น Web Site ที่มีความทันสมัย เป็น ช่องทางในการสื่อสารภายใน องค์กร หน่วยงานภายใต้ สังกัด และหน่วยงาน ภายนอก เผยแพร่กิจกรรม/ ประชาสัมพันธ์ ผลการ ดำเนินงานของหน่วยงาน</p>	<p>ระดับความสำเร็จใน การพัฒนา Web Site ของสำนักส่งเสริมและ พัฒนากิจการเกษตรเขต ที่ ๓ จังหวัดระยอง ให้ เป็น Web Site ที่มี ความทันสมัย และ เป็นช่องทางในการสื่อสาร ภายในองค์กร และ หน่วยงานภายใต้สังกัด</p>	<p>๑. Web site ของสำนัก ส่งเสริมและพัฒนากิจการ เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัด ระยองมีช่องทางสำหรับ สื่อสารภายในองค์กร และหน่วยงานภายใต้ สังกัด อย่างน้อย ๑ ช่องทาง ๒. Web Site ของ สำนักส่งเสริมและ พัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง มีการ Update ข้อมูลไม่น้อย กว่าสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p>	<p>๑. การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น และการรับ-ส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ๒. การจัดทำกระดานสนทนา (web board) ๓. การสร้าง web page ของ กลุ่ม/ฝ่าย</p>

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ	
<p>แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร โครงการ : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร</p> <hr/> <p>องค์ความรู้ที่จำเป็น : การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร</p> <hr/> <p>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ขึ้นในปี ๒๕๕๓ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง รวมทั้งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรจากกลุ่มฝ่ายต่างๆ</p> <hr/> <p>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ๑. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ๒. มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร จำนวน ๓ เรื่อง</p>
<p>แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๒</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ</p> <p>องค์ความรู้ที่จำเป็น : ๑. การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น และการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ๒. การจัดทำกระดานสนทนา(Web board) ๓. การสร้าง web page ของกลุ่ม/ฝ่าย</p> <p>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ปัจจุบัน Web site ถือเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่มีความแพร่หลาย มีรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจ เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนา Web site สามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน</p> <p>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ๑. Web site ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยองมีช่องทางสำหรับสื่อสารภายในองค์กร และหน่วยงานภายใต้สังกัดอย่างน้อย ๑ ช่องทาง ๒. Web Site ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง มีการ Update ข้อมูลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p>
<p>ผู้ทบทวน :</p> <p style="text-align: center;">(นายรังสรรค์ บุณณมานัส)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ทำหน้าที่ในตำแหน่ง</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รองประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สสข.๓ รย (CKO)</p>	<p>ผู้อนุมัติ :</p> <p style="text-align: center;">(นายวิจิตร ช่วยพิทักษ์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง (CEO)</p>